

ฝรั่งมาไทยแล้วอัปคลิป์ "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดูไม่ได้แล้ว...

● นำเสนอเมื่อ 13 พ.ย. 2556

เรียกว่ากำลังเป็นที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์ในช่วงหลายวันมานี้เลยก็ว่าได้ สำหรับคลิป์ **"Never Go To Thailand"** ซึ่งแพร่ไกลไปทั่วโลก โดยชาวต่างชาติ เกี่ยวกับเรื่องราวของ**"ประเทศไทย"**

แน่นอน หลายคน ฟังชื่อแล้ว อัจฉริยะก็ตกอกตกใจ ว่าเกิดอะไรอีก(ละเหี่ย) เหตุอันใด สยามเมืองยิ้มของเรา ถึงถูกฝรั่งตาน้ำข้าว โจมตีอีกแล้ว

อ๊ะ อ๊ะ!! อย่าเพิ่งตีโพยตีพาย อ่านแค่ชื่อ แล้วก็โน้ตว่าอะไรกันไปไกล ถ้าคุณยังไม่ไดกดเข้าไปชมคลิป์วิดีโอ ซึ่งมีความยาว 4.37 นาที นี่เสียก่อน...

แท้จริงแล้ว **"Never Go To Thailand"** เป็นคลิป์วิดีโอ ที่ชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ฟรีๆ ไม่คิดตั้งด้วย แถมยังทำได้น่าชวนชม กว่าหลายๆ โฆษณาการท่องเที่ยวในไทยเองอีก

และที่คาดว่า มีการตั้งชื่อ **"Never Go To Thailand"** ที่หลายคนอาจแปลไปได้ว่า **"อย่ามาเที่ยวเมืองไทยนะ"** หรือ **"ไม่มีทางไปเที่ยวเมืองไทย(เด็ดขาด)"** ก็ไม่ได้มีความหมายหยาบคายอยู่แค่นั้น หากคุณไม่ได้คลิกเข้าไปชม เรื่องราวการนำเสนอของพวกเขา ที่ถ่ายทอดแง่มุมงดงาม ของ **"ไทยแลนด์แดนสวรรค์"** ที่อุดมเพียงพร้อมไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหารการกิน ประเพณี และวัฒนธรรมที่งดงาม อย่างน่าอัศจรรย์

มุมมองต่างๆ ใน **"Never Go To Thailand"** เรียกว่า ทำออกมาได้อย่างสวยงาม แปลกตา ชวนติดตาม ตื่นเต้นจากเทคนิคการตัดต่อ พร้อมเพลงประกอบ ที่เราใจไปตลอด กว่า 4 นาทีนี้อย่างมา และเห็นสภาพความเป็นจริงของคนไทย และเมืองไทย ทุกภาค ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างแท้จริง ซึ่งภาพเหล่านี้ได้ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลก ในภาพลักษณ์อันดีให้กับสยามประเทศของเรา แบบเรียบง่าย แต่(โคตร)มีเสน่ห์ จนมีหลายคนอยากจะมาเที่ยวเมืองไทย ให้ได้เลยเสียจริงๆ

แม้แต่กระทั่งคนไทยเอง เมื่อได้รับชม ก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว บ้านเกิดเมืองนอนของเรา ที่มีอีกหลายสถานที่ อีกหลายแง่มุมให้คนหาตั้งเยอะแยะ

"Never Go To Thailand" ลงเครดิตท้ายเรื่อง ที่เขียนว่า กำกับโดย **Brian Camusat** (ไบรอันคอมมิวแซท) ซึ่งน่าจะเป็น 1 ใน 2 หนุ่มหล่อชาวต่างชาติที่ปรากฏอยู่ในคลิป์นี้ละ



และที่เห็นภาพสวยๆ คมชัดทุกช็อตอย่างนี้ เขาก็ใช้เพียงแค่ กล้องดิจิตอล DSLR เท่านั้น ...ว้าว!!

ถ้าอย่างนั้น เราไปชมคลิปวิดีโอ **"Never Go To Thailand"** กันดีกว่า ...

แล้วจะรู้สึกว่าเป็น **"อย่ามาไปเมืองไทยเลยยย"** เพราะ...ไปแล้วจะไม่อยากจากไปไหนละสิ

อ้าว!! หมูเหา ชาวไทย จะปล่อยให้เงินตรารั่วไหล ทะลอนไปต่างดินแดนทำไม ได้เวลาแบกเป้ มาเที่ยวเมืองไทยของเราให้ชุ่มฉ่ำกันดีกว่า

Let's go....!!

ที่มาคลิปจาก <http://www.youtube.com/watch?v=kYX5GfkXvmQ>

ที่มาเนื้อหาจาก มติชนออนไลน์